
1 
 

 
บันทึกรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

 
เริ่มประชุม 10.00 น. 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด มาลงชื่อและเข้าร่วมประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว จ านวน  13  คน  ไม่มาประชุมจ านวน  1  คน ประธานสภาฯ จุดเทียน 
ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

 ส ว ัส ด ีท ่า น ส ม า ช ิก ส ภ า อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น ต า บ ล จ อ ม ป ร ะ ท ัด           
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ท าหนังสือขออนุญาตเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562  มีสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ได้นัด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมประทัด นั้น 
  ผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ตาม
ระเบียบวาระต่อไป   
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  
เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2562 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

 ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
จอมประทัด ได้ประชุมเมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15  
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 โดยที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ มีมติเห็นชอบตาม
รายงานการประชุมที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดได้เสนอมาดังนั้น     
จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ได้ ตรวจสอบรายงานการประชุมอีก
ครั้งว่า มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่   

 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

  ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จอมประทัด รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 ขอมติที่
ประชุม ผู้ใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ   13   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 



3 
 

นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
   (เลขานุการสภาฯ) 

ขออนุญาตให้  ผอ.กองคลังได้ชี้ แจงรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ          
อบต.จอมประทัด  ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ ขอเชิญ ผอ.กองคลังครับ 

นายพรอรุณ  เริ่มรวย 
    (ผอ.กองคลัง) 

สวัสดีท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ข้อมลูเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562   

- เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันคงเหลือ จ านวน 9,719,279.88 บาท  
ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) จ านวน 1,853,500 บาท 

- ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือนค่าตอบแทนครู  
ผู้ดูแลเด็ก ประมาณ 3 เดือน อ่ืนๆ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ประมาณ 
2 เดือน  จ านวน 1,384,800 บาท  

- เงินสะสมคงเหลือ จ านวน6480979.88 บาท  
- ส ารองกรณีสาธารณภัย 10 % จ านวน 648,097.99 บาท  
- คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 5,832,881.89 บาท 

นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

    ขอบคุณ ผอ.กองคลัง ครับ ระเบียบวาระต่อไปเลยครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

 

นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

๓.๑ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2562)  
ประจ าปี พ.ศ. 2562  ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมทราบครับ 
 
 

 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นางสาววัลภา  แก้ววรรณีสกุล 
(หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน) 

สวัสดีท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ให้เป็นปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดได้จัดท าประชาคมต าบล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  - 2565)  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมสัดส่วน โดย
การจัดล าดับความส าคัญ  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562   

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมประทัด   ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  
เมื่อวันที่   4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  9  
กรกฎาคม  2562 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.จอมประทัด มี  6  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ   มี  2  แผนงาน  คือ 

1.1    แผนงานการพัฒนาระบบคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้า
สาธารณะ     มี  125  โครงการ 

1.2    แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตร 
ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้ง      มี  23  โครงการ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 (2  แผนงาน) มีโครงการ  148 โครงการ  เป็นเงิน 
328,868,300 บาท            

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มี  4  แผนงาน 
2.1  แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม         

มี  5  โครงการ 
 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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2.2  แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและกีฬา     มี  27  โครงการ 
2.3  แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน
และนันทนาการ    มี  25  โครงการ 
2.4  แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพียง    มี  9  โครงการ 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  (4 แผนงาน)  มีโครงการ 66  โครงการ เป็นเงิน  

55,390,000  บาท                   

   ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย   มี 3 แผนงาน 

3.1  แผนงานการพัฒนาด้านการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  มี 1 โครงการ 

3.2  แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี   มี  1  โครงการ 

3.3  แผนงานการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย  มี 10 โครงการ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  (3 แผนงาน)  มีโครงการ 12  โครงการ   เป็นเงิน  
7,268,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว มี  4  แผนงาน 

4.1  แผนงานส่งเสริมการวางแผน การประสานแผนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    มี  2  โครงการ 

4.2  แผนงานการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    
มีโครงการ  1  โครงการ 

4.3  แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการสร้างความเข้มแข็ง
ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม    มี  3  โครงการ 

4.4  แผนงานส่งเสริมการวางแผน การประสานแผนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    มี  56  โครงการ 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  (4 แผนงาน)  มีโครงการ 62  โครงการ เป็นเงิน  43,697,200  

บาท                   
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อม    มี  2  แผนงาน 

5.1  แผนงานการพัฒนาระบบก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                  
มี 3  โครงการ 

5.2  แผนงานการพัฒนาบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                   
มี   3   โครงการ 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5  (2 แผนงาน)  มีโครงการแต่ละปี  6  โครงการ เป็นเงิน  2,485,600  

บาท                   
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี                           
และภูมิปัญญาท้องถิ่น    มี  2  แผนงาน 

6.1 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    มี   3   โครงการ 

6.2 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   มี   5  โครงการ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6  (2 แผนงาน)  มีโครงการ  8  โครงการ เป็นเงิน  2,485,600  บาท   

รวม 6  ยุทธศาสตร์  มีโครงการในแต่ละปี  302 โครงการ  เป็นเงนิ 442,019,100 บาท 

 

                 โครงการเพื่อการประสานแผน (โครงการเกินศักยภาพ) 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค มีโครงการ  
30  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  มีโครงการ  2  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย   มีโครงการ  1  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   มีโครงการ  2  โครงการ         (รวมทั้งหมด  35  โครงการ) 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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โครงการเงินอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

                       โครงการ  3  โครงการ    

สรุป งบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 

ที ่
 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ (ประมาณการ) 

รวม ๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค                      
และสาธารณูปการ 

850,000 61,117,600 88,966,900 88,966,900 88,966,900 328,868,300 

2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต  

10,597,400 11,003,150 11,263,150 11,263,150 11,263,150 55,390,000 

3 การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม                                       
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

- 1,817,000 1,817,000 1,817,000 1,817,000 7,268,000 

4 การพัฒนาด้านการ
ลงทุน พาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว 

- 10,924,300 10,924,300 10,924,300 10,924,300 43,697,200 

5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- 1,127,500 1,127,500 1,127,500 1,127,500 4,510,000 

6 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี                                   
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

545,000 485,150 485,150 485,150 485,150 2,485,600 

รวม 11,992,400 86,474,700 114,584,000 114,584,000 114,584,000 442,019,100 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
    (เลขานุการสภา) 

ซึ่งโครงการได้สรุปทั้งหมดอยู่ในเล่มที่แจกไปได้ดูง่ายขึ้น ซึ่งโครงการเยอะมาก 
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้เป็นคู่มือและแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563  
ซึ่งใกล้จะถึงคราวประชุมในเดือนถัดไปแล้ว ผมจึงขอเรียนให้ท่านเข้าร่วมการพิจารณา 
ในเดือนสิงหาคม ซึ่งได้ตามระยะเวลาตามระเบียบของการประชุมสภา จะก าหนดวันที่ 
1 สิงหาคมนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ซึ่งในขั้นตอนนี้ วาระนี้ และอนุมัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2562) ซึ่งจะใช้แผนฯ นี้เป็นหลักในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563  หากโครงการใดไม่มีอยู่ในแผนนี้ ไม่สามารถดึงมาจัดท า
ข้อบัญญัติได้ ซึ่งก็ให้ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ไปตรวจสอบว่า มีโครงสร้างพื้นฐานบาง
รายการอยู่ในอ านาจหน้าที่หรือไม่ เช่น หอกระจายข่าว ประปา ซึ่งได้ตรวจสอบจากทาง
พัสดุแล้วว่า บางรายการได้โอนทรัพย์สินมาเป็นของทาง อบต. ให้ทาง อบต.ดูแลแล้ว  
ซึ่งอย่างประปา บางหมู่ก็ยังไม่ได้โอนมา ซึ่งของทาง อบต. มีแค่ประปาหมู่ที่ 6 ที่เป็น
ของเรา ถ้าใส่ในแผนก็จะผิดระเบียบ และได้ย้อนไปในส่วนของหอกระจายข่าว ที่มีการ
ส่งมอบแล้ว มี หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4   หมู่ 5 ได้ท าบันทึกส่งมอบเรียบร้อยแล้ว แต่มีการ
เข้าประชุมสภารับแค่ 3 หมู่ มีแค่หมู่ท่ี 5 ที่ยังไม่ได้น าเข้าสภาฯ ให้การเห็นชอบ ซึ่งการ
ใดๆก็แล้วแต่ที่ส่งมอบทรัพย์สินให้ทาง อบต.ดูแล จะส่งมอบโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย
นั้น ต้องผ่านสภาเห็นชอบ เนื่องจากว่าการรับมอบทรัพย์สินอาจจะมีผลผูกพัน ซึ่ง สตง.
จะเห็นแล้วว่าถ้าส่งมอบแล้วมีหนี้สินผูกพันมาด้วยนั้น ไม่ให้รับมอบ การรับมอบแต่ละ
รายการนั้นต้องมีบัญชีกรมพัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ บัญชีค่าใช่จ่าย บัญชีการเงินของผู้ที่ส่ง
มอบ ยกตัวอย่างก็มีของกระจายข่าว มีท าหนังสือมาสองฉบับ บันทึกข้อความส่งมอบ มี
ทางผู้ใหญ่บ้านเซ็นต์ส่งมอบมา ซึ่งในรายงานการประชุมสภาเจอ หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 
4 แต่ไม่เจอหมู่ที่ 5  ซึ่งหมู่ 5 ยังไม่ให้สภาฯ เห็นชอบ ซึ่งผมจะถือโอกาสนี้ ให้ทาง
สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาครั้งนี้ เนื่องจากว่ามีการส่งมอบ
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้น าเข้าประชุมสภาฯ จึงขอมติที่ประชุมในครั้งนี้ครับ ขอเชิญ
ท่านประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ว่าถ้าผู้ใดเห็นชอบให้โอนหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5   
มาเป็นทรัพย์สินของทาง อบต. ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ   13   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ขอบคุณครับ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้โอนหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 มา
เป็นทรัพย์สินของทาง อบต. นะครับ 

 
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
    (เลขานุการสภา) 

ท่านสมาชิกทุกท่านสามารถเปิดเอกสารเล่มแผนฯ ที่แจกไปพลางก่อนได้เลย
ครับ ซึ่งโครงการมีหลายโครงการมาก อย่างโครงการของวัด ขออธิบายให้ประธานสภา
ทราบ กรณีที่เราจะท าประปา ถนน ไฟฟ้า ในเขตวัด เรื่องนี้มีมาประมาณ 3 -4 ปีแล้ว 
เราต้องได้รับอนุญาตจากส านักพุทธก่อน เพราะ อบจ.เคยถูกฟ้อง กรณีไปสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ไว้ที่วัด ซึ่งส่วนใหญ่จะไปสร้างอาคารอเนกประสงค์ในวัด อย่าง อบต.วัด
เพลง กอ็ยู่ในวัดคลองขนอน และของเทศบาลต าบลวัดเพลงก็อยู่ในวัดศรัทธาราษฎร์ ซึ่ง
สร้างก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่เป็นไร เมื่อ 3 ปีก่อน ต้องได้รับการอนุมัติส านักพุทธก่อน 
เรื่องก็ต้องผ่านเจ้าอาวาส เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัดก่อน ซึ่งในแผนผมท า
โครงการท าในวัดแจ้ง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามแต่เราจะได้ประสานงานให้ก็
อยู่ในเล่มนี้ด้วย ถ้าจะพิจารณาให้ถูกต้องก็ใส่ไว้ แต่บางรายการไม่ได้ก็ต้องตัดไปตาม
ค าแนะน าคณะกรรมการตรวจ LPA  เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว ท่านได้แนะน ามาหลายๆ
เรื่องๆ เรื่องการประชุมสภา การพิจารณาแผน การเบิกจ่ายฎีกา ในเรื่องของการ
เบิกจ่ายฎีกา เรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ ที่เรียนท่านว่าขอขยับมาจ่ายหลังวันที่ 1 ไม่เกินวันที่ 4 
ได้มัย้ เขาก็ซุ่มไปตรวจฎีกา ไปเจอที่ไม่ลงเลขเช็คในฎีกา มันลงไม่ได้ มีการจ่ายวันที่ 1  

 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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เยอะแยะมากเลย รายจ่ายประจ า ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเงินเดือน แล้วก็แน่นอนว่าการจ่าย
เบี้ยยังชีพ ไม่ต้องรีบร้อน ตราบใดที่ต้องจ่าย ภายในวันที่ 1 -10 ก็เลยได้คุยกันตั้งแต่
แรกๆ ขอได้หรือไม่ เพราะต้องตรวจสอบเอกสาร เพราะบันทึกการตรวจสอบรายชื่อผู้มี
ชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ เราจะท าบันทึกวันที่ 30-31 ก่อนสิ้นเดือน ถ้าเราท าก่อน 24-25 
ถ้าสมมุติเขาเสียชีวิตก่อนใน 7 วัน มันจะมีปัญหาในการเบิกถ้าเจอทายาทที่เขาคุยง่ายก็
ไม่เป็นอะไร แต่ถ้าเป็นทายาทที่พูดล าบาก ที่โอนเงินไปแล้วถ้าเขาไม่คืนก็จะเป็นปัญหา
ตามมา ซึ่งหลักการตรงนี้เขาก็มาตรวจเจอ ผมเลยอธิบายว่าจะไม่เบิกจ่ายวันที่ 1 เพราะ
มีการเบิกจ่ายหลายอย่าง จึงขออนุญาตเบิกจ่ายในวันที่ 3-4 วันที่ 5 เป็นอย่างช้า ถ้าไม่
ติดวันหยุด ก็จะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ทราบ แล้วเข้าใจตรงกัน ซึ่งตรงนี้เขาก็
ทักท้วงมา ก็ให้ปรับเปลี่ยนการเบิกจ่าย รวมถึงการจัดท าแผนด้วย ก็เน้นในเรื่องของการ
ค านึกถึงอ านาจหน้าที่เป็นหลัก เขาเห็นแผนของจอมประทัดเล่มใหญ่มาก ผมขอ
ยกตัวอย่างไป ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มี 148 โครงการ ซึ่งค่อนข้างเยอะ แต่ส่วนใหญ่
ท่านผู้น า ประชาชนก็เข้าใจว่า ขอให้อยู่ในแผนไว้ก่อนก็สบายใจ แต่ก็มีเสียงสะท้อนอีก
มุมนึง บอกว่าประชุมไปกี่ครั้ง ขอไปก็เท่านั้น ไม่เห็นได้สักทีนึงเป็นต้น จึงขอน าเรียนทุก
ท่าน ว่าเอาโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ไม่เดือดร้อนใครจริงๆ รับรองชาวบ้านจะไม่
พูดพาดพิงเราแบบนั้นแน่นอน ถ้าไม่ผิดเราท าให้ บางทีเขาเสนอมาปีนี้ ไม่ได้ท า ปีหน้าก็
จะท าให้ บางทีเขาเสนอมา 5-6 โครงการ ในต าบลเรามี 8 หมู่คูณเข้าไปประมาณ 40 
โครงการ ปีหนึ่งเรามีเงินพัฒนาอยู่ประมาณ 2,000,000 กว่าบาท ก็เฉลี่ยหมู่ละไม่เกิน 
150,000 บาท ก็น าเรียนให้ทุกท่านทราบทั่วกันครับ  

 
นายเผชิญ  นุ่มจิตต์ 
(รองประธานสภาฯ) 

ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องหนึ่งครับ ในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สมมุติว่า
ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพวันที่ 31 แต่ถ้าเขาเสียชีวิตประมาณวันที่ 28-29 นี้ เขาจะรับเงิน
ผู้สูงอายุหรือไม่ครับ 

 
 นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
    (เลขานุการสภา) 
    ได้ครับ เคยแจ้งไปแล้วครับ  
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นายรังสันต์ ฉัตรทอง 
  (รองนายก อบต.) 
    เวลาตายดูจากใบแจ้งการตายใช่หรือไม่ครับ 
 
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
    (เลขานุการสภา) 

ใช่ครับ ดูเวลาจากใบแจ้งตาย  แต่ถ้าตาย ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ  ว่า
คนไหนได้เสียชีวิตลงแล้วให้มาแจ้ง เราจะได้ระงับการเบิกจ่ายไว้ 

 
นายเผชิญ  นุ่มจิตต์ 
(รองประธานสภาฯ) 

ขอถามอีกเรื่องครับ ในกรณีท่ีผู้สูงอายุเสียชีวิต ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จะมอบเงินฌาปณกิจศพให้ ให้ทางญาติผู้เสียชีวิตไปยื่น จะ
ได้รับเงิน 2,000 บาท อยากรู้ว่าจะต้องเป็นตามหลักเกณฑ์ไหน ถึงจะได้รับเงินตรงนี้ 

 
นางวรลักษณ์  ผึ้งแย้ม 
  (นักพัฒนาชุมชน) 

ในเรื่องโครงการการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ž   การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น ผู้สูงอายุที่ตายต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา 
(๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณี

ได ้ ผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการ 
 
 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ให้
นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ประธานชุมชน หรือผู้อ านวยการส านักงานเขต หรือนายอ าเภอ หรือนายกเมืองพัทยา 
เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง การยื่นค าขอเพ่ือขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณี ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นค าขอในท้องที่ที่
ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิล าเนาที่ถึงแก่ความตาย ในขณะถึงแก่ความตาย 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(๒) ในจังหวัดอ่ืน ให้ยื่นค าขอต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด หรือท่ีว่าการอ าเภอ หรือเมืองพัทยา หรือเทศบาล หรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ž  ผู้ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีต้องยื่นค าขอภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุพร้อมส าเนาจ านวนหนึ่งฉบับ 
(๒) บัตรประจ า ตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอพร้อมส าเนาจ านวนหนึ่งฉบับ 
(๓) หนังสือรับรองว่าผู้ยื่นค าขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี 

ซึ่งรับรองโดย นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการส านักงานเขต หรือพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ นายกเมืองพัทยา หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน โดยผู้ยื่นค าขอและผู้
รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 

จึงขอแจ้งให้ทราบคะ 
 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ขอบคุณครับ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุม  ขอความ
เห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2562) ประจ าปี พ.ศ. 2562  

   ถ้าท่ีประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 
ที่ประชุม  เห็นชอบ   13   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ต่อไป 3.2 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.45 เมตร  ยาว 
54 เมตร หมู่ที่ 3  ข้างองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

 
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
    (เลขานุการสภา) 

คือตอนนี้มีปัญหาความเดือดร้อนเรื่อง น้ าท่วมรั่วซึมข้าง อบต. ซึ่งทางเราได้
ด าเนินการซ่อมแซมไปแล้ว แต่ยังแก้ไขไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  สันนิษฐานเบื้องต้นคือทาง 
อบต. ตั้งอยู่ในพ้ืนที่สูง แล้วมีน้ าที่มันรั่วซึมที่มันไหลออกมา วันนั้นเอาแมคโครไปขุด 
น้ ามันไหลข้างก าแพง ไหลเจิ่งนองยิ่งวันไหนที่ใช้น้ ามาก จันทร์-ศุกร์น้ าก็จะมาก แต่พอ
เสาร์-อาทิตย์ น้ าก็จะแห้ง ก็ให้ทางกองช่างไปส ารวจ ซึ่งทางท่านนายอ าเภอก็ได้ลงมาดู
พ้ืนที่บ่อยมาก ก็เป็นที่มาที่ไป จึงขอมาขอความเห็นชอบจากท่านจ่ายขาดเงินสะสม 
เนื่องจากว่าโครงการนี้ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
2562 และเงินก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากว่าโครงการที่บันทึกอนุมัติในการจัดซื้อรถน้ านี้ 
บันทึกขออนุมัติจัดซื้อไปก่อน เงินไม่เพียงพอจึงต้องมาขอความเห็นชอบทุกท่าน การใช้
จ่ายเงินสะสม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสั่งการ ซึ่งร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเกี่ยวกับ
เรื่องโอน ข้อ 44 (2) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบข้อ 55 ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

จึงอยากให้ทางฝั่งผู้บริหารเสนอว่าให้เป็นพิจารณาสามวาระรวดเดียว เรื่องการ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าครับ เชิญครับ 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นายสมชาย ภิญโญ 
  (นายก อบต.) 

สวัสดีท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม   
ทุกท่าน ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด ถ้าทุกท่านเห็นสมควรขอมติที่ประชุมด้วย
ครับ 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ขอขอบคุณท่านนายกครับ ผมขอมติที่ประชุมให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ถ้าท่ีประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ   13   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ 

 
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
    (เลขานุการสภา) 

สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ การพิจารณา
ในวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในสภา โดยให้
ประธานสภาฯเป็นประธานในการแปรญัตติ ขอให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดในเอกสารที่
แจกไปนะครับ ประมาณการค่าใช้จ่าย ขนาดกว้าง ยาว  หากท่านใดมีข้อสงสับสอบถาม
ได้ครับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นายสราวุธ  เผ่าผาง 
   ( ผอ.กองช่าง) 

สวัสดีท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ในส่วนของช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.45 เมตร  ยาว 54 เมตร ซึ่งในแบบประมาณราคาผมจะระบุเป็นข้างใน เป็นระยะ
เดียวกัน แต่ความกว้างจะขยายออกไปอีก 5 เซนติเมตร ภายในราง แต่ข้างนอกรางนี้
เป็น 0.45 เมตร ยาว 54 เมตร ฝาบนเป็นตะแกรงเหล็ก เพ่ือให้น้ าไหลจากด้านบนเข้า
ไปในรางแล้วก็ระบายออกผ่านท่อระบายน้ าครับ 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 
    ถ้าท าแบบนั้นแล้วจะแก้ปัญหาได้แน่นอนไหมครับ 
 
นายสราวุธ  เผ่าผาง 
   ( ผอ.กองช่าง) 

คือตรงนี้ที่เราท ารางระบายน้ าจากรั่วข้าง อบต. ซึ่งจะรอรับน้ าจากตัว อบต.ไป 
พอฝนตกก็จะลงรางไป  

 
นายเฉลียว คุ้มนาน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6) 

ขออนุญาตสอบถามครับ ถ้าน้ าไหลลงไปแล้วจะไปออกทางไหน แล้วจะไป
เดือดร้อนตรงอ่ืนอีกหรือไม่ จะมีร้องเรียนอีกหรือไม่ 

 
นายสราวุธ  เผ่าผาง 
   ( ผอ.กองช่าง) 

การท าท่อทิ้งน้ าเพ่ือรองรับน้ าจาก อบต. ซึ่งจริงๆเราจะท าในปี 2563 ข้าง 
อบต. ฝนตกก็จะลงท่อที่ท ารองรับไว้ ที่เราจะด าเนินการท าในปี 2563 ซึ่งจะลงไปไม่
เข้าพ้ืนที่ชาวบ้านแน่นอนครับ เพราะปลายท่อจะเชื่อต่อกับท่อน้ าทิ้งเดิม 

 
 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นายเผชิญ นุ่มจิตต์ 
(สมาชิกสภา อบต.) 

อย่างท่อที่ท า ถ้าในอนาคตเกิดมีเศษขยะไปอุดตัน เราสามารถเปิดลอกออกได้
หรือไม่ครับ 

 
นายสราวุธ  เผ่าผาง 
   ( ผอ.กองช่าง) 

สามารถท าได้ครับ เพราะฝาบนเป็นตะแกรง สามารถเปิดปิดได้ครับ 
 
นายอัมรินทร์ ขุนทอง  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3) 

ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ที่เป็นผู้น าในพ้ืนที่ที่ เกิดความ
เดือดร้อนได้รับผลกระทบ ซึ่งทางชาวบ้านก็ร้องเรียนมาทางผม สอบถามมาทางผมว่า
เมื่อไหร่ อบต.จะด าเนินการให้ ซึ่งผมได้บอกไปว่าวันนี้จะมีการขอมติ ซึ่งก็อยากให้
เห็นชอบด้วย เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขอขอบคุณทุกท่านที่
เกี่ยวข้อง 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ครับถ้าไม่มีท่านใดสอบถามแล้ว ผมขอมติที่ประชุม  ญัตติเรื่อง ขอความ
เห็นชอบและอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.45 เมตร  ยาว 54 เมตร หมู่ที่ 3  ข้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมประทัด งบประมาณ 98,000 บาท ถ้าที่ประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น
ครับ 

     
ประชุม  เห็นชอบ   13   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

3.3 ญัตติเรื่อง โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ า คู คลอง ในวโรกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา  ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
    (เลขานุการสภา) 

เนื่องด้วยทางส านักงานกรมทรัพยากรน้ าภาค 7 ได้ติดต่อมาทาง อบต.     
จอมประทัดเพ่ือประสานงานจัดท าโครงการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ า คู คลอง 
ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา  
ณ ศาลาการเปรียญวัดแจ้งเจริญ และคลองประดู่ บริเวณหลังวัดแจ้งเจริญ หมู่ที่ 3 
ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี   ในวันที่ 23 กรกฎาคม  2562 
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ วัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 
กรกฎาคม 2562 และส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือระหว่างภาคราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน และนักเรียน จัดท ากิจกรรม
อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ า คู คลอง และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของแม่น้ า คู คลอง 
เสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ภาคราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ประชาชน เยาวชน และนักเรียน ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ า  ทั้งนี้จึงขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. 
เป็นต้นไป ที่ศาลาวัดแจ้งเจริญนะครับ ซึ่งการแต่งกายใส่เสื้อสีเหลืองชุดจิตอาสา จึงขอ
แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

3.4 ญัตติเรื่อง  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ขอเชิญส่วน
การศึกษาชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นางสาววิภารัตน์  ทองค า 
(รองปลัด อบต. รักษาการณ์หัวหน้าส่วนการศึกษา) 

สวัสดีท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารสภา และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
เนื่องด้วยวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งทางต าบลเราจะมีการจัด
งานแห่เทียนพรรษา ซึ่งทาง อบต.เราก็จะสนับสนุนน้ า ให้กับแต่ละหมู่ หมู่ละ 5 ลัง 
เหมือนทุกปีนะคะ ถ้าวันนี้ใครสะดวกรับไปเลยวันนี้ก็สามารถน าไปได้เลยนะคะ       
และเราจะมีจุดส่วนกลางบริการน้ าตรงศาลาหน้าวัดแจ้งเจริญ และส าหรับรถแห่เทียน
ประจ า อบต. เราก็จะมีนางเทียนจากเด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนา    เด็กเล็กของ อบต.เรานะ
คะ และจะเริ่มแห่กันในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไปนะคะ จึงแจ้งให้ทราบเพ่ือร่วม
กิจกรรมต่อไปคะ 

 
นายรังสันต์  ฉัตรทอง 
  (รองนายก อบต.) 

อยากจะขอความอนุเคราะห์ท่านสัณฐิติ ศิริรักนาวี ขอก าลังคน อปพร. เข้าดูแล
อ านวยความสะดวก การจราจรในงานด้วยนะครับ และจะให้ค่าแรงคนละ 200 บาท 
ส าหรับผู้ที่มาครับ ขอบคุณครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ต่อไปวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

นายสัณฐิติ  ศิริรักนาวี 
(สมาชิกสภาฯ อบต.) 
    สวัสดีครับ ผมอยากจะขอฝากเรื่อง อปพร. ครับ อยากให้มีการอบรม อปพร. 
 
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
   (เลขานุการสภาฯ) 

ในเรื่องนี้ผมจะดูงบประมาณว่ามีหรือไม่ ถ้ามีก็จะจัดฝึกอบรมให้อยู่แล้ว เพราะ
เป็นอ านาจหน้าที่ครับ 

 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นางวรลักษณ์  ผึ้งแย้ม 
  (นักพัฒนาชุมชน) 

สวัสดีท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน วันนี้
ดิฉันจะมาแจ้งเรื่องจะจัดท าโครงการในแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ต าบลจอมประทัด    
ซึ่งจะจัดโครงการตรวจและคัดกรองความผิดปกติ หรือความปกพร่องทางการมองเห็น
ของกลุ่มผู้สูงอายุต าบลจอมประทัด  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความผิดปกติทาง
สายตาและสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตประจ าวันอย่างปกติสุข 

เป้าหมาย ผู้สูงอายุต าบลจอมประทัด จ านวน ๔๐๐  คน 

ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย.-ธ.ค. 2562 
งบประมาณ ขอสนับสนุนจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลจอมประทัด ดังนี้ 
    (๑) ค่าจัดท าป้ายไวนิล ขนาด 
๒*๔ จ านวน ๑ ป้าย  
เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
    (2) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
จ านวน ๔๐๐ คนๆละ ๒๕ บาท  
๒ มื้อ ๒ วัน 
เป็นเงิน 40,000 บาท  
    (๓)อาหารกลางวัน จ านวน ๔๐๐ คนๆละ ๑ มื้อ ๒ วัน  
เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐  บาท 
    (4) ค่าวิทยากร  
เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท 
    (5) ค่าเช่าเครื่องเสียง  
เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท 
    (6) ค่าจัดซื้อแวนตา  
เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
รวมเป็นเงิน 240,800 บาท 
 
ซึ่งจะมาประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านรับทราบ ให้ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาทางด้านสายตาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 
 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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นางวรลักษณ์  ผึ้งแย้ม 
  (นักพัฒนาชุมชน) 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด จะด าเนินการรับลงทะเบียนผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ส าหรับผู้สูงอายุราย
ใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ แล้ว แต่
ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ (เกิดก่อนวันที่ ๒ 
กันยายน ๒๕๐๓) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมประทัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด จึงขอความร่วมมือจากท่าน
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม  – พฤศจิกายน 2561  และ เดือน มกราคม – กันยายน 
2562 องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 
ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563  (เกิดก่อน
วันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่  แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  หรือ  ผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่ายงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป
ลงทะเบียนเพ่ือแสดงความจ านงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2561 และ เดือนมกราคม – กันยายน 2562 ด้วยตนเอง หรือ 
มอบหมายให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่
รายการก าหนด ณ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ในวันและเวลาราชการ โดย
เตรียมเอกสารดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงาน 
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 

2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมส าเนา 
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในหมู่ของ

ทุกท่านทราบคะ 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)           (นายชวฤทธิ์  เติมตอ่)             (นายเผชิญ  นุ่มจิตต์) 
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(ลงชื่อ)  
        (นายชวฤทธิ์  เติมต่อ) 
        กรรมการตรวจบันทึกฯ 

(ลงชื่อ)  
        (นายเผชิญ   นุ่มจิตต์) 
       กรรมการตรวจบันทึกฯ 

นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

     มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ 
 ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  
        (นายเฉลียว  คุ้มนาน) 
        กรรมการตรวจบันทึกฯ 

(ลงชื่อ)  
        (นายรณกฤต  สาราจันทร์) 
             เลขานุการสภาฯ 

        (ลงชื่อ)  
                          (นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 


